



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เรื่อง เชิญชวนยื่นใบเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์
ตำบลมะค่า อำเภอนโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ขอประกาศเชิญชวนให้ผู้รับจ้างที่สนใจยื่นใบเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม. ไหล่ทางลูกรีงกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต. มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามเอกสารประมาณราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกาศเชิญชวนดังกล่าวโดยตรง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองกันเช่นนั้น
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นเสนอครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้ที่สนใจยื่นความประสงค์พร้อมขอแบบใบเสนอราคาได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และยื่นใบเสนอราคาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. และจะพิจารณาใบเสนอราคาเวลา ๑๑.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จะตกลงรับราคาผู้เสนอราคาต่ำสุด และผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเข้าทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และพร้อมที่จะเข้าทำงานได้ทันทีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าสั่งให้เข้าทำงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า